

Nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống thiên tai và quản lý đê điều



Công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ đê tại xã An Ninh được huyện Quỳnh Phụ phát hiện, xử lý.

Nhờ tích cực thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống thiên tai (PCTT) và quản lý đê điều (QLĐĐ), thời gian qua, huyện Quỳnh Phụ đã đạt nhiều thành tích trong việc hoàn thành các nhiệm vụ PCTT, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều, công trình thủy lợi.

Gia đình ông Đào Văn Vượt, xã An Thanh chuyển đổi kinh tế nuôi trồng thủy sản bãi ngoài sông tại Km11+ 300 triển đê hữu Hố. Trong quá trình xây dựng, ông Vượt đã xây 1 ngôi nhà và dây chướng trại vi phạm hành lang an toàn bảo vệ đê. Sau khi phát hiện sự việc, Hạt Quản lý đê điều Quỳnh Phụ đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương lập biên bản vi phạm pháp luật, kết hợp kiến tri tuyên truyền, vận động chủ hộ. Ông Vượt chia sẻ: Được sự tuyên truyền, vận động của chính quyền các cấp, tôi đã nhận thức được sai phạm. Ngày 1/7/2020, gia đình tôi đã tự giác tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, cam kết không tái phạm, trả lại nguyên hiện trạng, bảo đảm an toàn hành lang bảo vệ đê. Đây chỉ là một trong nhiều vụ vi phạm đê điều được cơ quan chức năng huyện Quỳnh Phụ kịp thời phát hiện, thông qua công tác tuyên truyền, vận động vụ việc đã được nhanh chóng xử lý dứt điểm.

Huyện Quỳnh Phụ hiện có 54,1km đê, trong đó đê chính gồm 2 tuyến đê hữu Lộ và đê hữu Hố, 3 tuyến đê bãi Quỳnh Lâm, Quỳnh Hoa, An Khê cùng hệ thống kê lát mái hồ bờ, cống dưới đê và 46 bến, bãi tại các bãi bồi ven sông. Trước một số khó khăn, tồn tại, đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận dân cư còn hạn chế, một số doanh nghiệp vì lợi ích riêng đã cố tình vi phạm

pháp luật ảnh hưởng không nhỏ đến công tác PCTT và QLĐĐ.

Hàng năm, ngoài việc đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các lực lượng ở cơ sở, hướng dẫn trình tự, tổ chức cấp phép cho các hoạt động liên quan đến QLĐĐ, huyện Quỳnh Phụ xác định tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTT và QLĐĐ để nhân dân nắm rõ và nâng cao ý thức chấp hành, đặc biệt ở những địa phương duyên giang, các hộ dân, doanh nghiệp sinh sống, hoạt động gần công trình đê điều, thủy lợi. Huyện yêu cầu các địa phương, đơn vị, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường tuyên truyền và chính quyền địa phương lập biên bản vi phạm pháp luật, kết hợp kiến tri tuyên truyền, vận động chủ hộ. Ông Vượt chia sẻ: Được sự tuyên truyền, vận động của chính quyền các cấp, tôi đã nhận thức được sai phạm. Ngày 1/7/2020, gia đình tôi đã tự giác tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, cam kết không tái phạm, trả lại nguyên hiện trạng, bảo đảm an toàn hành lang bảo vệ đê. Đây chỉ là một trong nhiều vụ vi phạm đê điều được cơ quan chức năng huyện Quỳnh Phụ kịp thời phát hiện, thông qua công tác tuyên truyền, vận động vụ việc đã được nhanh chóng xử lý dứt điểm.

Huyện Quỳnh Phụ hiện có 54,1km đê, trong đó đê chính gồm 2 tuyến đê hữu Lộ và đê hữu Hố, 3 tuyến đê bãi Quỳnh Lâm, Quỳnh Hoa, An Khê cùng hệ thống kê lát mái hồ bờ, cống dưới đê và 46 bến, bãi tại các bãi bồi ven sông. Trước một số khó khăn, tồn tại, đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận dân cư còn hạn chế, một số doanh nghiệp vì lợi ích riêng đã cố tình vi phạm

tranh cổ động, băng rôn, khẩu hiệu, biển tường, viết hơn 650 tin, bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các cấp, tổ chức 620 buổi tuyên truyền lưu động, gần 100 hội nghị tuyên truyền pháp luật về PCTT và QLĐĐ tại các địa phương, đơn vị, trường học...

Ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTT và QLĐĐ, ý thức chấp hành của nhân dân được nâng cao rõ rệt. Tất cả các trường hợp vi phạm đều được phát hiện kịp thời, người dân tự giác tháo dỡ, không phải tổ chức cưỡng chế. Trên toàn bộ các tuyến không còn vụ việc tập kết chất thải vật liệu trên mái đê, mặt đê tràn lan như trước đây, các chủ bến bãi đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Với tinh thần quyết tâm cao của các cấp chính quyền cùng sự phối hợp của các cơ quan chức năng, nhiều điểm nóng vi phạm pháp luật về PCTT và QLĐĐ như các xã Quỳnh Giao, An Khê, thị trấn An Bài nay đã được xử lý triệt để. Số vụ vi phạm và mức độ vi phạm đã giảm rõ rệt, hiệu quả xử lý vi phạm đạt cao, nhiều vụ việc tồn đọng thời gian dài đang từng bước được xử lý thu hẹp. Trong hai năm 2018 - 2019, cơ quan chức năng đã xử lý 11/13 vụ vi phạm, phạt hành chính 9 triệu đồng, xử lý 9 vụ tồn đọng từ năm 2017. Năm 2020, xử lý 6/16 vụ, phạt hành chính 3 vụ với số tiền 14 triệu đồng, các vụ còn lại đang tiến hành xử lý.

Thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, huyện Quỳnh Phụ tập trung rà soát, phân loại, xác định thực trạng sử dụng đất, khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm về QLĐĐ còn tồn đọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn.

TRINH CƯỜNG

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2021

Nhiều thay đổi về chính sách ưu đãi người có công

Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 được Quốc hội ban hành ngày 9/12/2020 về ưu đãi người có công chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2021, thay thế cho Pháp lệnh năm 2005.

Theo Pháp lệnh này, thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh được Nhà nước hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, bao gồm nhà ở, trường, lớp, trang thiết bị, được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, miễn hoặc giảm thuế đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đây là chế độ mới mà trước đây chưa quy định cho các đối tượng người có công này.

Với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, mức trợ cấp hàng tháng cũng được tăng từ ngày 1/7/2021, cụ thể là bằng 3 lần mức chuẩn (tức 4.872.000 đồng/tháng) thay vì 1 lần mức chuẩn như quy định trước đây.

Riêng với vợ hoặc chồng liệt sĩ đã tái giá nhưng vẫn nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành, hoặc chăm sóc cha, mẹ đẻ của liệt sĩ khi còn sống sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng và được hỗ trợ về BHYT.

Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2021

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; trong đó, điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng áp dụng từ ngày 1/7/2021.

Không có phương án cải tạo, phục hồi môi trường sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng

Có hiệu lực từ ngày 10/07/2021, Nghị định số 55/2021/NĐ-CP, ngày 24/5/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong đó, đối với vi phạm quy định về cải tạo, phục hồi môi trường trọng hoạt động khai thác khoáng sản, Nghị định số 55/2021/NĐ-CP quy định bổ sung mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo công tác thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và quy kỹ cải tạo, phục hồi môi trường về cơ quan phê duyệt phương án và cơ quan quản lý về bảo vệ môi trường tại địa phương theo quy định; không báo cáo cơ quan phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong trường hợp có sự điều chỉnh phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định.

Đồng thời, Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng, hoặc thực hiện không đầy đủ một trong các hạng mục công việc phải thực hiện trong phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định.

Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không có phương án cải tạo, phục hồi môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; không lập lại phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định, trừ trường hợp thuộc đối tượng phải lập lại báo đánh giá tác động môi trường.

Quy định nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc



Ảnh minh họa

Có hiệu lực từ ngày 1/7/2021, Nghị định số 61/2021/NĐ-CP ban hành ngày 25/6/2021 quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Trong đó, về nhiệm vụ, quyền hạn của Chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Nghị định quy định trong thực hiện thỏa thuận giữa Việt Nam và Liên hợp quốc, Chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam là người chỉ huy



Ảnh minh họa

cao nhất, đại diện của lực lượng Việt Nam tại phái bộ về lĩnh vực hành chính và kỷ luật với Liên hợp quốc. Chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực tham gia do cấp có thẩm quyền của Liên hợp quốc giao theo thỏa thuận giữa Việt Nam và Liên hợp quốc; giúp cơ quan điều phối quốc gia về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong việc tham mưu cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về nâng cao năng lực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tại phái bộ có nhiệm vụ làm việc với chính quyền nước sở tại, tổ chức quốc tế và đối tác khác tại phái bộ khi được phép của cấp có thẩm quyền nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, đa phương và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của lực lượng Việt Nam; giới thiệu, giúp đỡ lực lượng Việt Nam tại phái bộ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trong chỉ đạo, quản lý, chỉ huy và điều hành lực lượng Việt Nam tại phái bộ, Chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tại phái bộ có nhiệm vụ giúp cơ quan điều phối quốc gia về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong việc nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về chỉ đạo, quản lý, chỉ huy và điều hành lực lượng Việt Nam tại phái bộ; điều phối công tác hỗ trợ triển khai, điều chỉnh, rút lui lực lượng Việt Nam khỏi phái bộ; giúp cơ quan điều phối quốc gia về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong chỉ đạo, quản lý, chỉ huy và điều hành về hành chính và kỷ luật đối với lực lượng Việt Nam tại phái bộ và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Quy định mới về hủy, xác lập lại số định danh cá nhân

Có hiệu lực từ ngày 1/7/2021, Thông tư số 59/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP, ngày 2/9/2021.

Thông tư nêu rõ quy định việc hủy, xác lập lại số định danh cá nhân. Cụ thể, trường hợp xác lập lại số định danh cá nhân do công dân được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch thì công dân có cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú yêu cầu công dân đó cung cấp giấy tờ, tài liệu hộ tịch chứng minh việc đã được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh để kiểm tra, xác minh, bổ sung vào hồ sơ quản lý và gửi yêu cầu để nghị xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân lên cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp hủy số định danh cá nhân đã xác lập cho công dân do có sai sót trong quá trình nhập dữ liệu liên quan đến thông tin về nơi đăng ký khai sinh, năm sinh, giới tính của công dân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú phải kiểm tra, xác minh tính chính xác của các thông tin cần điều chỉnh và gửi yêu cầu để nghị hủy, xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân lên cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an.

(theo chinhphu.vn)

Với sự chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Bình và phường Tiên Phong, sau hơn 1 ngày bị ùn ứ, rác thải sinh hoạt tại các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn thành phố đã được thu gom triệt để.

Ông Vũ Đình Hành, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình cho biết: Nhà máy xử lý rác thải đi vào hoạt động từ năm 2003, trong đó diện tích khu xử lý rác bằng lò đốt rộng 5,5ha. Sau nhiều lần nâng cấp, đến nay nhà máy có 2 lò đốt với tổng công suất 8 tấn/giờ, trung bình xử lý từ 140 - 145 tấn rác thải/ngày, cơ bản xử lý triệt để rác thải trên địa bàn thành phố Thái Bình. Tuy nhiên, do lượng rác phát sinh nhiều, thời tiết những ngày qua liên tục nắng nóng nên quanh khu vực môi trường bị ô nhiễm. Do đó, 2 ngày qua, một số người dân phường Tiên Phong không cho xe chở rác vào nhà máy, ước tính lượng rác thải tồn đọng trong các khu dân cư khoảng 140 tấn. Theo phản ánh của một số người dân phường Tiên Phong thì tình trạng ô nhiễm tại nhà máy xử lý rác thải Thái Bình đã tồn tại nhiều năm nay nhưng chưa được giải quyết triệt để, gây ảnh hưởng trực

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Rác thải ùn ứ đã được thu gom triệt để

tiếp đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân. Người dân đã nhiều lần gửi kiến nghị đến cơ quan chức năng song

vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để. Bức xúc với tình trạng ô nhiễm, từ 14 giờ 30 phút ngày 3/7 khoảng hơn 50

người dân phường Tiên Phong tập trung trước nhà máy, ngăn không cho xe chở rác vào để và xử lý rác tại nhà máy, dẫn



Với sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của các cơ quan chức năng, sau hơn 1 ngày, rác thải bị ùn ứ trên địa bàn thành phố Thái Bình đã được thu gom triệt để.

đến tình trạng ùn ứ rác tại các khu vực trong thành phố.

Ông Đinh Gia Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, UBND thành phố đã họp, chỉ đạo ngành chức năng, UBND phường Tiên Phong thực hiện đối thoại với người dân, kịp thời ghi nhận ý kiến, đồng thời UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương xử lý các vấn đề trên cơ sở ý kiến phản ánh của người dân. Với quan điểm: Không thờ ơ, luôn lắng nghe và chia sẻ với người dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, trực tiếp đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã tổ chức cuộc họp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân phường Tiên Phong. Với sự vào cuộc quyết liệt, áp dụng đồng bộ các biện pháp trước mắt cũng như lâu dài, đến trưa ngày 5/7 người dân đã đồng thuận, không ngăn cản và cho xe chở rác vào khu xử lý. Hiện UBND thành phố tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo, sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm, bảo vệ môi trường và an toàn cuộc sống của người dân.

Theo đó, với kiến nghị của người dân về ô nhiễm trên sông Đuan Túc, UBND thành phố

chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình, UBND phường Tiên Phong, UBND phường Trần Hưng Đạo, UBND xã Phú Xuân và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra nguồn nước thải có thể gây ô nhiễm môi trường vào sông Đuan Túc để áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định. Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phối hợp với các phòng, ban liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy sông Đuan Túc.

Về xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực Xí nghiệp xử lý rác thải Thái Bình, UBND thành phố yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường khu vực nhà máy xử lý rác thải, trong đó thực hiện ngay việc đảm bảo phân lắp đặt máy ép rác, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa lò đốt, khu nhà chứa rác và tăng cường các biện pháp phun chế phẩm khử mùi... Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tăng cường kiểm tra, giám sát việc xử lý rác thải tại nhà máy. Về bảo đảm an

ninh trật tự, giao UBND phường Tiên Phong chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ các biện pháp mà thành phố đã chỉ đạo về xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực nhà máy xử lý rác thải và sông Đuan Túc để tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận chấp hành, không tụ tập đông người, ngăn cản xe vận chuyển rác đến nhà máy; thực hiện các biện pháp duy trì nghiêm an ninh trật tự tại khu vực. Đồng thời, bảo đảm nhà máy xử lý rác thải hoạt động bình thường.

Ông Nguyễn Thái Học, tổ trưởng tổ xe, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình cho biết: Chúng tôi đã huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện để thu gom, xử lý triệt để lượng rác thải tồn đọng gần 2 ngày qua. Phần đầu hoàn thành việc thu gom rác thải sinh hoạt trước 23 giờ ngày 5/7. Bà Trần Thị Thoa, đường Đốc Đen (phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình) cho biết: Với sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt và nhanh chóng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, vì quyền lợi của người dân khu vực nhà máy xử lý rác thải và người dân thành phố, rác thải trên tuyến phố đã được thu gom, đường phố trở lại sạch đẹp. Chúng tôi rất phấn khởi.

MINH NGUYỆT